



# ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์

อมรินทร์

วันที่ ๒๒

เดือน

ธ.ค.

พ.ศ.

๕๗

หน้า

๖

## พัฒนาที่ดินเขต 11 แนะนำวิธีฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่เกษตรหลังน้ำท่วม

●สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สำรวจและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมแนะนำใช้สารเร่งซูปเปอร์พด.6 ตบกลิ่นเหม็นหลังน้ำลดและใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยอินทรีย์สำหรับการเพาะปลูกที่รอบใหม่

นายถวิล มิ่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดที่ประสบภัยภัยพิบัติน้ำท่วม ร่วมมือกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน สำรวจและประเมินพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพราะสภาพพื้นที่การเกษตรที่เกิดน้ำท่วมผิวน้ำดินจะถูกชะล้างธาตุอาหารไปกับน้ำ รวมทั้งมีตะกอนดินขนาดเล็กที่ถูกพัดพามากับน้ำที่บวมบริเวณผิวดิน อุดตามช่องว่างดิน ทำให้ดินมีปัญหาการระบายน้ำและอากาศ ซึ่งถ้าเกิดน้ำท่วมยังมีกลิ่นเหม็นเน่า ขอแนะนำให้ใช้สารเร่งซูปเปอร์ พด.6 เพื่อดับกลิ่นเหม็น เมื่อน้ำลดลงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น ต้องปรับสภาพพื้นที่ แล้วปรับปรุงฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้สารเร่งซูปเปอร์ พด.1-12 ใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่างๆ ทำให้การเพาะปลูกรอบใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนวิธีการที่จะป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงจากภัยพิบัติน้ำท่วม ดินถล่ม

หรือน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกรรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่จัดทำคันคูรับน้ำรอบขอบเขตพื้นที่การเกษตร ทำทางลัดเสี่ยงในไร่นาร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยรักษาความชื้นในดิน ช่วยยึดหน้าดิน ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปรับปรุงคุณภาพดิน และดูดซับสารปนเปื้อนบริเวณแหล่งน้ำ

นอกจากนี้เกษตรกรควรทำบ่อดักตะกอนดินเพื่อชะลอความเร็วของน้ำ รวมถึงกำหนดมาตรการการใช้ที่ดินให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อรักษาและฟื้นฟูสภาพดินไม่ให้ถูกทำลาย ที่สำคัญควรปลูกไม้เศรษฐกิจยืนต้นโตเร็วและโตช้าในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นแหล่งดินน้ำอาหารที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรและประชาชนจำนวนมาก ปัจจุบันเกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ด้านฟื้นฟูหน้าดินหลังน้ำท่วม หรือจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการใช้ดินและที่คืนอย่างประมาท ขาดความระมัดระวังทั้งการใช้สารเคมี ทำให้ดินเสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า และสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องดินสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านในชุมชน หรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร.0-2579-8515